

Khoá Thường huấn Linh mục tại GP. Vinh

Bản tin ngày: 25/08/2012 Website: Everything Meaning To You



ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp, quý Cha Giáo sư Đại Chủng viện và 152 linh mục GP. Vinh tham dự Khoá Thường huấn Linh mục

GPVO – Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 21-8-2012, Khoá Thường huấn Linh mục Giáo phận Vinh đã được khai mạc tại hội trường nhà khách Đức Tài (thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh). ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp; Lm. Phêrô Nguyễn Văn Viên - Tổng Đại diện; Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Linh mục (HĐLM); Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp - Tổng Thư ký HĐLM; quý linh mục giáo sư Đại Chủng viện và 152 linh mục trong giáo phận đã tham dự khoá thường huấn để nghe thuyết trình về đề tài "Nghệ thuật Lãnh đạo và Kỹ năng Quản trị" (Leadership arts and Management skills).

Khoá Thường huấn Linh mục Giáo phận Vinh năm nay diễn ra từ ngày 21 đến 24-8-2012. Đây là sinh hoạt thường niên nhằm giúp các linh mục bổ túc và đào sâu Lời Chúa, những giáo huấn của Giáo Hội trong sứ vụ linh mục. Dịp thường huấn cũng là cơ hội giúp các linh mục "sống chung một nhà" để hiệp thông cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của người mục tử.

Trải qua 4 ngày thường huấn, Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu, trong vai trò là điều hợp viên hội thảo và thuyết trình cùng 2 linh mục trong Ban Giảng huấn Dòng Phanxicô: Lm. Nhạc sĩ Giuse Nguyễn Xuân Thảo, ofm; Lm. Anphongsô Nguyễn Công Minh, ofm, kết hợp với Ban Thường huấn trực tuyến (thông qua kỹ thuật Skype đối thoại trên mạng Internet) gồm Đức ông Jérôme Nguyễn Ngọc Hàm, Giáo phận Peoria, Hoa Kỳ; Tiến sĩ Richard Darga, khoa trưởng giảng huấn viện Đại học Chicago, Hoa Kỳ; Giáo sư Kevin Kelley, Giám đốc Giảng huấn Hội đồng Giáo dục Chicago, Hoa Kỳ, đã giúp các linh mục giáo phận có thêm lối nhìn mới về mục vụ với những định hướng cụ thể cho hiện tại và các dự phóng cho tương lai, đặc biệt là về nghệ thuật lãnh đạo và kỹ năng quản trị giáo xứ trong bối cảnh xã hội với nhiều thách đố và khó khăn.



ĐGM Giáo phận Vinh, quý Cha Giáo sư Đại Chủng viện và 152 linh mục Giáo phận Vinh tham dự Khoá Thường huấn Linh mục Giáo phận Vinh trong 4 ngày, từ 21 đến 24-8-2012.

Nói về việc thường huấn, Tông huấn *Ecclesia in Asia* nhấn mạnh: "Để phục vụ Hội Thánh như ý Đức Kitô, các Giám mục và linh mục cần một đào tạo chắc chắn và thường xuyên, có thể cung ứng những cơ hội khả dĩ cho một cuộc canh tân thiêng liêng và mục vụ" (EA, số 43). Bởi vậy, ngỏ lời với các linh mục trong giờ khai mạc, khởi đi từ hiện trạng toàn cầu hoá và những biến chuyển của thế giới cũng như hoàn cảnh hiện tại của Giáo phận Vinh, Đức Giám mục Phaolô đã đề cập đến tầm quan trọng của việc thường huấn linh mục như là nhu cầu cấp bách của công tác mục vụ trong thời đại mới.

Ngài nói: "Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mới của lịch sử, trong thời đại kinh tế thị trường, những gì chúng ta học tại nhà trường chỉ là chiếc chìa khoá để học và nghiên cứu tiếp, chỉ là hành trang cơ bản để chúng ta bước vào những môi trường mục vụ. Khoá thường huấn này chính là cơ hội quý báu để chúng ta có tầm nhìn và nhận diện rõ nét hơn về những vấn đề mà chúng ta bắt gặp, trần trụi cũng như sẽ tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích. Trong đợt thường huấn này, thông qua học hỏi về nghệ thuật lãnh đạo và kỹ năng quản trị, chúng ta sẽ có

“nhiều cơ hội hơn để phát triển cộng đoàn giáo xứ theo ánh sáng của Tin Mừng và gặt hái được nhiều kết quả tốt lành”.



Lm. Nhạc sĩ Giuse Nguyễn Xuân Thảo, ofm, thuyết trình đề tài *Lãnh đạo và Thừa tác vụ Thánh nhạc* (hình trái) và Lm. Giáo sư Anphongsô Nguyễn Công Minh, ofm, chia sẻ hai đề tài *Lãnh đạo Phụng vụ và Lãnh đạo* theo Chúa Kitô (hình phải).

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tâm của các nhà giảng huấn có bề dày kinh nghiệm trong công tác giáo dục và kỹ năng đào tạo, nhiều chủ đề khác nhau đã được thuyết trình, thảo luận và lồng ghép xen kẽ kỹ thuật trực tuyến và các videoclips được chuẩn bị kỹ lưỡng đã làm tăng thêm tính hiệu quả cho khoá thường huấn. Đặc biệt, thông qua những câu chuyện cùng phong cách làm việc uyển chuyển, dí dỏm của những người giảng thuyết, các linh mục đã có cơ hội được thảo luận và tiếp cận nhiều bài học sống động.

Với đề tài *Lãnh đạo trong Mục vụ*, Đức ông Jérôme Nguyễn Ngọc Hàm đã gợi hứng những kinh nghiệm mục vụ quý báu theo sự chỉ dẫn của Đức Kitô - Nhà Lãnh Đạo lỗi lạc mọi thời đại. Theo đó, các linh mục được mời gọi bước theo Thầy Chí Thánh để sống kết hợp mật thiết với Chúa hơn từng ngày và lắng nghe lời Ngài trong những khoảnh khắc lặng động, riêng tư. Trong một thế giới không còn ý thức mạnh mẽ về sự hiện diện của Thiên Chúa nữa thì người mục tử cần trở thành chứng nhân đầy sức thuyết phục về một Thiên Chúa Tình Yêu và về đời sống vĩnh cửu mai sau. Đồng thời, các ngài được kêu gọi để làm chứng về các giá trị của tình huynh đệ và sức biến đổi của Tin Mừng. Cuộc đời dẫn thân sẽ được kết trái khi các ngài đi đầu trong việc tìm kiếm Chúa, một sự tìm kiếm luôn làm dao động lòng người và được bày tỏ hết sức rõ ràng bằng nhiều hình thức tu đức và đời sống tâm linh. Sống nghèo khó và từ bỏ trong thinh lặng, sống thanh khiết và chân thành, sống quên mình trong tuân phục, tất cả những điều ấy trở nên lời chứng hùng hồn cho bối cảnh ngày nay.



Với đề tài *Lãnh đạo trong Mục vụ*, Đức ông Jérôme Nguyễn Ngọc Hàm đã gợi hứng những kinh nghiệm mục vụ quý báu theo sự chỉ dẫn của Đức Kitô - nhà lãnh đạo lỗi lạc mọi thời đại.

Trong bài thuyết trình thông qua phần chuyển ngữ của Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu, Giáo sư Kevin Kelley, Giám đốc Giảng huấn Hội đồng Giáo dục Chicago, Hoa Kỳ, đã trình bày về một số kỹ năng trong việc quản trị giáo xứ. Sứ mạng (mission), tầm nhìn (vision), mục đích (goals) và mục tiêu (objectives), lần lượt, đã được vị giáo sư nhấn mạnh như là những điều tối cần với một linh mục quản xứ của thời đại. Những kỹ năng đó sẽ định hướng cho sứ

vụ của người mục tử trong việc lập các chương trình mục vụ, trong các hoạt động giảng thuyết, cử hành phụng vụ, bí tích và quản trị cộng đoàn. Nội dung đó cũng được nhấn mạnh trong phần thuyết trình của Tiến sĩ Richard Darga, khoa trưởng giảng huấn viện Đại học Chicago State University, Hoa Kỳ, với chủ đề: *Lãnh đạo Sứ mệnh và Lãnh đạo Tiên liệu*. Những phân tích, nhận định sâu sắc của ông về việc thiết lập những kế hoạch, chương trình cho từng cộng đoàn cụ thể có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng một giáo xứ vững mạnh về tổ chức và trưởng thành về đời sống tâm linh.



Tiến sĩ Richard Darga, Khoa Trưởng Đại học Chicago State University thuyết trình về đề tài *Lãnh đạo Chiến lược và Lãnh đạo Tiên liệu* (hình trái). Giáo sư Kevin Kelley, Giám Đốc Giảng Huấn tại Chicago Board of Education chia sẻ về đề tài *Lãnh đạo Tâm nhìn và Sứ mệnh* (hình phải).

Với chủ đề *Lãnh đạo và Thừa tác vụ Thánh nhạc*, khởi đi từ vai trò của âm nhạc trong Phụng vụ của Giáo Hội như là kho tàng vô giá, quan trọng hơn bất kỳ loại hình nghệ thuật khác, và được diễn tả "*mục đích thật của thánh nhạc là làm vinh danh Chúa và thánh hoá các tín hữu*" (CĐ. Vatican II, *Sacrosanctum Concilium*, 112), Linh mục Nhạc sĩ Giuse Nguyễn Xuân Thảo đã phác hoạ 4 đặc tính then chốt của Nhạc Phụng vụ: tính thánh thiện, tính nghệ thuật, tính thông đạt và tính dân tộc. Phụng vụ Thánh nhạc luôn kêu mời sự tham gia tích cực của cộng đoàn dân Chúa vì đó là lời cầu nguyện của cộng đoàn phụng vụ. Ngoài ra, việc đào tạo thánh nhạc là một yếu tố căn bản cho việc thực hiện thành công đường hướng canh tân phụng vụ của Công đồng Vatican II. Nhạc Phụng vụ có vai trò thừa tác, nên những người liên quan đến Nhạc Phụng vụ (ca trưởng, ca viên, người đệm đàn,...) cũng phải ý thức thừa tác vụ của mình. Họ không chỉ là những người tự nguyện phục vụ, mà chính là các thừa tác viên chia sẻ niềm tin, phục vụ cộng đoàn, cùng diễn tả tình yêu Thiên Chúa và tha nhân qua âm nhạc.



Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu, trong vai trò là điều hợp viên hội thảo và thuyết trình viên, đã trình bày nhiều chủ điểm khác nhau tại Khoá Thường huấn: *Lãnh đạo Phục vụ, Lãnh đạo gương mẫu, Lãnh đạo Động viên và Lãnh đạo Định hướng*.

Lãnh đạo Phụng vụ và Lãnh đạo theo Chúa Kitô là hai chủ điểm được Cha Anphongsô Nguyễn Công Minh, ofm, triển khai trong Khoá Thường huấn. Theo ngài, vị linh mục, người lãnh đạo trong phụng vụ, cần hiểu rõ ý nghĩa và làm đúng những gì các sách phụng vụ chỉ dẫn cho việc cử hành Thánh lễ để đạt tới sự hợp nhất phổ quát, điều mà Giáo Hội Công giáo Nghi lễ Latinh luôn nhắm tới. Cha Anphongsô cũng nhấn mạnh đến chủ đề Linh mục và Ân xá qua những hướng dẫn cụ thể để nhận lãnh ơn Toàn xá, đặc biệt khi Giáo Hội hoàn vũ đang hướng về Năm Đức Tin.

Cha Nguyễn Công Minh cũng lần lượt giải đáp những thắc mắc về phụng vụ qua cuộc đối thoại với Linh mục đoàn giáo phận, nhất là Phụng vụ Thánh lễ và Phụng vụ cử hành các Bí tích.



Hình lưu niệm ĐGM Giáo phận Vinh, quý Cha Giáo sư Đại Chủng viện và 152 linh mục Giáo phận Vinh tham dự Khoá Thường huấn Linh mục Giáo phận Vinh trong 4 ngày, từ 21 đến 24-8-2012.

Thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu, trong vai trò là điều hợp viên hội thảo và thuyết trình, đã trình bày nhiều chủ điểm khác nhau tại Khoá Thường huấn: *Lãnh đạo Phục vụ, Lãnh đạo Gương mẫu, Lãnh đạo Động viên và Lãnh đạo Đích điểm*. Những kỹ năng quản trị giáo xứ và nghệ thuật lãnh đạo các hội đoàn với những chỉ dẫn sống động đã được thầy Giuse chuyển tải và lồng ghép trong các bài thuyết trình. Các linh mục được mời gọi lãnh đạo làm sao để không tìm tư lợi, nhưng tìm lợi ích cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến ở giữa mọi người *"không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình thay cho nhiều người"* (Mt 20,28). Các mục tử cũng được kêu mời thành thật nhìn nhận và khích lệ phẩm giá, vai trò riêng của giáo dân trong sứ mệnh Giáo Hội, sẵn lòng lắng nghe giáo dân, cứu xét các nguyện vọng của họ trong tinh thần huynh đệ, nhìn nhận kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của họ trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động nhân sinh, để cùng với họ có thể nhận biết những dấu chỉ của thời đại như lời dạy của Thánh Phaolô: *"Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý"* (Pl 4,8).

Khoá thường huấn được đúc kết và bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 24-8-2012 với nhiều dấu ấn đặc biệt. Ngoài việc được tiếp cận với nhiều bài học về nghệ thuật lãnh đạo, kỹ năng quản trị giáo xứ và nhiều chủ đề thuyết giảng bổ ích, các linh mục còn được trải qua những giây phút sống thân tình bên Chúa trong mỗi Thánh lễ và các giờ kinh nguyện. Đặc biệt, đây cũng là khoảng thời gian quý báu để các mục tử cảm nghiệm được dấu chỉ của tình hiệp thông, sự liên đới trong cùng một Đấng Chí Thánh và sự sẻ chia những kinh nghiệm mục vụ để cùng nhau dẫn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng trên mảnh đất Nghệ-Tĩnh-Binh trong thời đại mới.

Joseph Tân Yên

In ngày: 25/08/2012

Website: [Everything Meaning To You](http://www.emty.org)